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  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงร่วมกับ
ประชาคมตำบล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จึงนำมาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2567 รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2567 โดยมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาม
สะแกแสง เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

ปลัด อบต.  ก่อนนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2567 ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบก่อน ดังนี้ 

  1. การเพ่ิมเติมโครงการจะต้องมีแหล่งงบประมาณที่จะดำเนินการซึ่งอบต. 
ขามสะแกแสง มี เงินสะสม ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สามารถใช้ ได้  
48,472,283.25 บาท  

  2. ตั้งข้อสังเกตุโครงการทั้งหมด 73 โครงการ มีโครงการที่ใช้งบประมาณเกิน 
500,000 บาท จำนวน 10 โครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องการซอยงาน หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง กล่าวคือ โครงการไม่เกิน 500,000 บาท จะใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง ส่วนที่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธี E-bidding 

  3. ความแตกต่างระหว่างวิธีเฉพาะเจาะจง และ E-bidding  
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้กับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
คือ หาใครก็ได้ที่รู้จักมาเป็นผู้รับจ้างโดยไม่ต้องมีการแข่งขันราคา โดยจะทำให้ได้ผู้รับ
จ้างมาทำสัญญารวดเร็วที่สุด ส่วนวิธี E-bidding จะใช้กับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 
500,000 บาท จะต้องมีการแข่งขันประกวดราคาของผู้ รับจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาและกระบวนการที่นานกว่า 

  4. ปลัดเคยถูกปปช.แจ้งข้อกล่าวหากรณีแบ่งซื้อแบ่งจ้างและกรณีเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้รับจ้าง กรณีเปิดซองสอบราคามาแล้ว ตอนนี้ ปปช.ยังไม่ชี้มูล(ยังไม่ตัดสิน) จึง
แจ้งต่อที่ประชุมไว้เพ่ือไม่อยากจะให้ใครทำผิดกฎหมายประเด็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้สมาชิกสภาฯ จะอ้างความไม่รู้กฎหมายในเรื่องนี้ ไม่ได้ 
เนื่องจากเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งอบต. ของสมาชิกสภาฯ ด้วย  

  5. ช่วงนำเสนอจะขอสอบถามรายละเอียดของโครงการและความเป็นมาของ
โครงการว่ามีเจตนาจะซอยงานหรือเจตนาแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ และขอบันทึกคำ
ชี้แจงและข้อเสนอของสมาชิกสภาแต่ละโครงไว้ในรายงานการประชุม  เนื่องจาก
โครงการทั้งหมด 73 โครงการ มีเพียง 10 โครงการที่งบประมาณเกิน 500,000 
บาท จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าการเสนอโครงการเข้าร่างแผนฯ   เป็นไปตามที่ประชาคม










